



▲ **ABM เคาระระ** : อภิลีหุ้บ ฤบเกียรตีกำจร ปรระธการกรรการ ธฤบดา ควรลธการ กรรการผู้จ้ดการ บรหุ้บ เอเชย โบไอแมส หรือ ABM นางคร้ธยา กรรลเศเคยร กรรการผู้จ้ดการบรหุ้บเซจเคบปีตอล จำก้ด ในฐานะทีบรหุ้บทางการเงน เทรยเมเสนอหวัหุ้บ IPO จำนวน 75 ล้ำนหุ้บ ซึ่งกำหนตรคาหวัที่ 1.80 บาทต่อหุ้บ และเตรยเมเบ้ดให้ปรระธานหวัไปจ้องชื้อวันที่ 19-21 ก.พ.นี้ และคาคว่าเซเข้าทำการชื้อหวัในตลาด mai ในวันที่ 27 ก.พ. นี้

'ABM'หวัหุ้บไอพีไอ1.80บ. เคาระระฆังเทรต27ก.พ.นี้

กันหุ้บ - “เอเชย โบไอแมส” เคาระระคาหวัหุ้บไอพีไอหุ้บละ 1.80 บาท จำนวน 75 ล้ำนหุ้บ ฟากผู้บรหุ้บการเพยเตรยเมนำเงนลงหุ้บหวัที่เกบรบรวมกะลาปาล์ม ปรระธอินโดนีเซย และมาเลเซย ปร้อมหวัในวันที่ 19-21 ฤบมาพันธ 2561 เทรยเมเทรตเข้าตลาด mai วันที่ 27 ฤบมาพันธ นี้

นางคร้ธยา กรรลเศเคยร กรรการผู้จ้ดการ บรหุ้บ เซจเคบปีตอล จำก้ด ในฐานะทีบรหุ้บทางการเงนของ บรหุ้บ เอเชย โบไอแมส จำก้ด (มหาชน) หรือ ABM เบ้ดเพยว่า บรหุ้บได้ลงนามในลัญญาแต่งตั้งบรหุ้บหลักหุ้บ เคจีไอ (ปรระธไทย) จำก้ด (มหาชน) เบ้บผู้จ้ดการการจำหนำและรับปรระธกันการจ้ดจำหนำหุ้บ (อันเคอร์ไรเคอร์) ปร้อมด้วยผู้ร่วมจ้ดจำหนำและรับปรระธกันการจ้ดจำหนำอื่ก 2 แห่ง → **อ่านต่อหน้า31**

ABM (ต่อจากหน้า 3)

ได้แก่ บรหุ้บหลักหุ้บ พินนเซย ไสรล จำก้ด (มหาชน) และบรหุ้บหลักหุ้บ ทรินตี จำก้ด เพ้อเสนอหวัหุ้บสามัญเพ้บหุ้บให้แก่ปรระธานหวัไปเบ้บคร้บแรก (ไอพีไอ) จำนวน 75 ล้ำนหุ้บ มุลค่าทีตราไว้หุ้บละ 0.50 บาท โดยให้ชื้อโยในการชื้อหวัหลักหุ้บ “ABM”

- **หวัหุ้บที่เกบกะลาปาล์ม**
โดยเม้ดเงนที่ได้จากการระดมหุ้บในคร้บนี้ บรหุ้บมีแผนลงหุ้บที่จะใช้ในการหวัหุ้บที่เกบรบรวมกะลาปาล์มในปรระธอินโดนีเซย และมาเลเซยเพ้บเติม และลงหุ้บจ้ดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอ้ดแต่งกับบรหุ้บร่วมหุ้บที่มที่บรหุ้บภาคใต้ รวมถึงลงหุ้บจ้ดตั้งโรงงานผลิตไม้ส้บ และโรงงานผลิตชีวมวลอ้ดแต่งใน จังหวัสุรชฐรฐธานี สำหวับส่วนทีเหลือคาคว่าเซเบ้บเงนหุ้บหมุนเวยเงนในการดำนเฐนการจก
- **ลงสนามเทรต 27 ก.พ.นี้**
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรการผู้

จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ABM กล่าวว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ABM จำนวน 75 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 29.51 เท่า โดยคำนวณ กำไรสุทธิจากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 4/59 ถึงไตรมาส 3/60) ซึ่งมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท โดยมี P/E (อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นปัจจุบันเทียบกับกำไรต่อหุ้น) ประมาณ 29.51 เท่า ซึ่งอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ ต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ ยังมีได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ ของผู้จัดจำหน่ายคิดเป็นสัดส่วน 86% และเสนอ ขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 14% ราคาหุ้น ไอพีโอ หุ้นละ 1.80 บาท หุ้นไอพีโอของ ABM โดยจะเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ระหว่างวัน ที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผ่านตัวแทนหลัก ทรัพย์ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัด จำหน่าย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทหลัก ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และคาดว่าจะเข้าทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561